

HỘI ÁI-HỮU BIÊN-HOÀ

Website: <https://www.bienhoatx.com>

Email liên lạc: datlam1951@yahoo.com

Hội Ái-Hữu Biên-Hoà hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài: **Hội Ngô Đồng Hương** của **Hạnh Huỳnh**. Hội chân thành cảm tạ tác giả. Kính mời. **Trân trọng**.



HỘI NGỘ ĐỒNG HƯƠNG

Theo thông lệ của Hội Nông Nghiệp Hải Ngoại cũng như của Houston, một thành viên ghé thăm nhau, Đại Diện Hội Địa Phương liên hệ với khách để biết thời gian đến đi và tạo điều kiện cho khách lưu lại Houston, ngay cả khách chưa có nơi nghỉ ngơi, đi lại.

Lần này, một thành viên cấp cao của Hội, anh Trầm Hữu Tình-California, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Hội ghé thăm. Ban Đại Diện cũng sắp xếp phương tiện đi lại, gặp gỡ các đồng môn tại Houston để cùng tham dự họp mặt Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên-Hoà. Anh Tình cũng là bạn đồng song với tôi trong thời gian học tại Trường Cao Đẳng Nông Lâm Súc, Sài-Gòn (tiên thân của Trường Đại Học Nông Lâm ngày nay).



Trầm Hữu Tình và Lâm Sĩ Đắt



Ban Tổ Chức Hội Ngô Quyền-2024: Lâm Sĩ Đắt, Hồ Tường Vi, Ngũ Ánh Vân, Đỗ Hữu Phương và Lâm Kim Sơn.

Theo tổng hợp của Ban Tổ Chức, số thành viên tham dự của hai đơn vị: Ngô Quyền (40 anh chị) và Nông Lâm (20 anh chị), với tổng cộng 60 người, địa điểm tổ chức thật khó tìm; và nếu có, chi phí không thể nào Ban Tổ Chức đáp ứng nổi. Thật may mắn, một thành viên của Ban Tổ Chức, anh Lâm Sĩ Đắt với ngôi nhà khuôn viên rộng mát đã tạo điều kiện tổ chức cuộc họp để mọi người cùng vui chơi, ăn uống.



Bãi đậu xe phía sau nhà



Bãi đậu xe phía trước nhà

Tôi và bà xã Xuân Sơn là người đến đầu tiên và gặp Anh Đắt và Anh Đạt người phụ trách hệ thống âm thanh cho buổi lễ. Hai anh rất tận tụy cho phần việc của mình. Sau đó, cô Vi trong Ban Tổ Chức cũng đến. (Hình dưới đây là Phái Đoàn Nông Nghiệp)





Phái Đoàn Cali và Phái Đoàn Ngô Quyền

Các anh chị tham dự bắt đầu tề tựu, công việc tiếp đón như ghi bản tên để mọi người dễ dàng trò chuyện, nhận tiền tham dự, phân phát bài Quốc Ca Việt-Nam Cộng-Hòa, bài Ly Rượu Mừng để tạo điều kiện dễ dàng cho các thành viên ở tuổi chợt nhớ, chợt quên. Vì may mắn đến sớm nên tôi và bà xã lãnh phần việc này và Chị Hiếu một thân hữu Ngô Quyền lo phần thủ quỹ. Tạo dấu ấn cho buổi họp mặt là chương trình vui chơi. Ban Tổ Chức kêu gọi cùng tham gia vào chương trình văn nghệ. Hầu hết thành viên đều ở tuổi U 70, một số U80, U90 nói đến ca hát là phải cố gắng thật nhiều vì “lục bất tòng tâm”.



Chào Quốc Kỳ và Phút Mặc Niệm

Bữa tiệc buffet với nhiều món ăn ngon và được cô Vi thuyết minh ý nghĩa của tên đặt liên quan đến quê hương Biên-Hoà giúp mọi người hoài niệm đến quê hương Xứ Bưởi.



Buffet Biên-Hoà

Anh Phạm Thanh Khâm, Khoá 2 Trường Cao Đẳng Nông Lâm Sóc, cựu Giám Đốc Nha Canh Nông, kể lại thời gian dài là Cố Vấn về Nông Nghiệp cho Phó Tổng Thống Afghanistan, với bộ y phục bản xứ mà anh mặc để hoà lẫn trong người dân tránh bọn khủng bố, tạo thích thú cho mọi người.

*Hình ảnh dưới đây là Phần Văn Nghệ
Ngâm Thơ, Ca Nhạc và Xổ Số*





Tiếp theo, cuộc số số lấy hên đầu năm, có anh ca lại Bài Xô Số Kiến Thiết Quốc Gia, làm nhớ lại Quái Kiệt Trần Văn Trạch.



Trang trí nổi bật cho buổi tiệc là hai ổ bánh kem được thực hiện từ một thân hữu Ngô Quyền, chị Nguyễn Thị Tới, cựu Giáo Sư Đại Học Kỹ Thuật Phú Thọ, Ban Nữ Công Gia Chánh, vị ngọt đậm đà, không quá béo rất phù hợp cho người cao niên. Cuộc vui nào cũng tàn, điều thú vị là đã ghi lại kỷ niệm để tạo mong ước cho người tham dự sẽ có cuộc hội ngộ vui vẻ như vừa qua.



Cắt Bánh Mừng Ngày Hội Ngộ Nông Nghiệp Và Ngô Quyền

Cuộc vui nào cũng tàn, điều thú vị là đã ghi lại kỷ niệm để tạo mong ước cho người tham dự sẽ có cuộc hội ngộ vui vẻ như vừa qua.

Hạnh Huỳnh
K6 TL/CĐ NLS SÀI-GÒN